

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tetra Pak tiếp tục mở rộng nhà máy tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Việc mở rộng đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hộp giấy đựng đồ uống tại thị trường trong nước và khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 07 tháng 05 năm 2024 — Hôm nay, Tetra Pak công bố sẽ đầu tư thêm 97 triệu euro vào nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống tại tỉnh Bình Dương, nâng tổng mức đầu tư kể từ năm 2019 đến nay lên hơn 217 triệu euro. Khoản đầu tư này nằm trong lộ trình dài hạn mở rộng sản xuất của Công ty tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường khu vực.

Tetra Pak dự kiến mở rộng nhà máy Bình Dương thông qua việc bổ sung một dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào Quý 3 năm 2025. Việc mở rộng này giúp nhà máy có khả năng sản xuất các loại hộp giấy đựng đồ uống mới và sáng tạo. Để đạt được công suất mới, nhà máy Bình Dương cũng sẽ tăng cường lực lượng lao động của mình, tạo thêm cơ hội cho cả nhân viên hiện tại và người dân ở các khu vực lân cận.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Nhà máy sản xuất tại Bình Dương đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà máy tiên tiến nhất trong khu vực, đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam cũng như trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Tetra Pak. Việc mở rộng này là một phần trong kế hoạch của công ty nhằm khẳng định đây chính là thị trường thúc đẩy sự phát triển chiến lược cho cả khu vực.

Việc triển khai sắp tới sẽ được thực hiện phù hợp với cam kết của Tetra Pak về trách nhiệm bảo vệ môi trường và quản lý doanh nghiệp, giữ vững các tiêu chuẩn bền vững trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Công ty đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của Chính phủ và địa phương nhằm đảm bảo việc mở rộng sản xuất luôn tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam.

Ông Eliseo Barcas, Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vui mừng thông báo về kế hoạch tăng trưởng chiến lược của Nhà máy Bình Dương tại Việt Nam. Việc mở rộng này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Tetra Pak tại thị trường Việt Nam kể từ khi chúng tôi bắt đầu hoạt động tại đây từ 30 năm trước. Chúng tôi tin tưởng rằng những bước tiến này sẽ cho phép chúng tôi không chỉ phục vụ các khách hàng của mình tốt hơn mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của quốc gia và khu vực.”

HẾT

VỀ TETRA PAK

Tetra Pak là công ty cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu thế giới. Hợp tác chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp, chúng tôi mang đến khả năng tiếp cận thực phẩm an toàn, bổ dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của hàng trăm triệu người tại hơn 160 quốc gia mỗi ngày.

Với hơn 24.000 nhân viên trên toàn thế giới, chúng tôi cam kết cung cấp thực phẩm an toàn và sẵn có khắp mọi nơi, đồng thời chúng tôi cam kết bảo vệ những gì tốt đẹp bao gồm: thực phẩm, con người và hành tinh xanh của chúng ta.

Thông tin chi tiết về Tetra Pak có tại www.tetrapak.com.



[youtube.com/user/tetrapak](https://www.youtube.com/user/tetrapak)



[@tetrapak](https://twitter.com/tetrapak)



<https://www.linkedin.com/company/tetra-pak/>

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Tetra Pak:

Christina Liew

Giám đốc Truyền thông khu vực ASEAN

Tetra Pak

christina.liew@tetrapak.com

PR Agency:

Vũ Tú Nam

Giám đốc

Công ty truyền thông BETANAM

SĐT: +84 91 3039 398

nam.vu@betanam.com.vn

Tetra Pak Vietnam

14/F, The Metropolitan Building, 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Telephone: +84 8 38257100, www.tetrapak.com

Tetra Pak is a trademark belonging to the Tetra Pak Group